



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đón nhận cờ thi đua của Chính phủ



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sáng ngày 23/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các sở, ngành, các

huyện, thành phố tới dự. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: tài nguyên đất, nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền địa phương

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong lĩnh vực đất đai, đã tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh ký 3.145 hồ sơ, diện tích 4.245,93ha, bảo đảm thời gian, chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các dự án; thẩm định, trình UBND tỉnh cấp 4.528 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, đạt 90,3% và trên 1.100 giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo, đạt 90,33%. Đã thực hiện cấp giấy chứng nhận lần

đầu cho các gia đình, cá nhân; trong đó, đất nông nghiệp đạt 92,37%, đất ở tại nông thôn 85,36%, đất ở đô thị 82,95%. Cùng với đó, Sở tăng cường công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục. Tham mưu cho tỉnh các giải pháp tăng thu ngân sách từ đất đai, khoáng sản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, các cơ sở, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân. Các hoạt động của Sở đã góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng và trao cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

(Xem tiếp trang 4)
MINH NGUYỆT

Hơn 21.000 thí sinh bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Hôm nay, ngày 25/6, hơn 21.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Buổi sáng, các thí sinh dự thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút dưới hình thức tự luận. Buổi chiều, các thí sinh dự thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút dưới hình thức trắc nghiệm.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, toàn tỉnh có 21.556 thí sinh đăng ký dự thi. Để đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo

đã điều động gần 2.500 cán bộ làm công tác thi, trong đó 50% là cán bộ, giáo viên trong tỉnh và 50% là cán bộ, giảng viên các trường đại học. Sở Giáo dục và Đào tạo huy động 107 cán bộ thanh tra để bảo đảm an toàn, nghiêm túc trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.

Trước đó, chiều ngày 24/6, các thí sinh đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

LAN PHƯƠNG



Sinh viên tình nguyện tại các chốt giao thông quan trọng.

► CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động

Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIII, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh vừa tổ chức liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động.

Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam..., 14 tiết mục được các đơn vị thể hiện sinh động qua các làn điệu chèo, múa đương đại... đã để lại cho khán giả nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là dịp để các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm phát huy tiềm năng nghệ thuật quần chúng; nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong doanh nghiệp.

ĐẶNG ANH

► Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh mở rộng lần thứ VI



Trong hai ngày 23 - 24/6, Trung tâm Hoạt động văn hóa thể thao thanh thiếu niên tỉnh tổ chức giải bóng bàn các câu lạc bộ (CLB) tỉnh mở rộng lần thứ VI, năm 2018.

Tham dự giải có hơn 200 vận động viên đến từ 19 CLB bóng bàn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và thành phố Hà Nội. Các vận động viên thi đấu ở nội dung đồng đội. Các đội được chia thành các bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm xếp hạng.

Đây là giải đấu được tổ chức thường niên nhằm tạo bước phát triển bộ môn bóng bàn; mở rộng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giao lưu giữa các vận động viên của các CLB; góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, thể thao lành mạnh, nâng cao sức khỏe phục vụ lao động, học tập và công tác.

Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao cờ và phần thưởng cho các đội nhất, nhì, ba.

XUÂN PHƯƠNG

► KIẾN XƯƠNG

Cày lật đất trên 5.000ha



Với 377 máy cày tằm trung và nhỏ, đến nay, toàn huyện Kiến Xương đã cày lật được trên 5.000ha trong tổng số 11.200ha đất nông nghiệp vụ mùa năm 2018. Các địa phương có tiến độ cày lật đất nhanh là Trà Giang, Hồng Thái (trên 90%), Vũ Sơn, Vũ Tây (trên 80%).

Để việc cày lật đất diễn ra thuận lợi, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo các địa phương lấy và giữ nước mặt ruộng tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm đất. Trước mắt, tập trung hoàn thành việc làm đất phục vụ diện tích cấy lúa mùa trà sớm.

Các địa phương chú ý phòng, trừ sâu bệnh bắt đầu phát sinh và có nguy cơ gây hại cao như: sâu đục thân hai chấm, sâu ăn lá cho các diện tích mạ đã gieo khi đạt từ 2 - 3 lá. Chuẩn bị mọi phương tiện chủ động tiêu nước cho các vùng mạ và cây màu vụ hè khi có mưa lớn xảy ra kết hợp với việc khơi thông dòng chảy, vớt bèo bống, vật cản từ mặt ruộng đến mương tưới, tiêu để luôn sẵn sàng chủ động trong mùa mưa bão.

VŨ ĐÔNG
(Đài TTTT Kiến Xương)

THÁI THUY

• Tổng giá trị sản xuất 6 tháng ước đạt gần 10.487 tỷ đồng

Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2018 của huyện Thái Thụy ước đạt gần 10.487 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt hơn 2.559 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản ước đạt 6.114 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ ước đạt hơn 1.813 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện nghiêm để án sản xuất, nhất là bảo đảm cơ cấu giống lúa, thời vụ gieo cấy lúa xuân, thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân, góp phần đưa năng suất đạt 71 tạ/ha. Thực hiện có hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và tiêu độc, khử trùng cho đàn gia súc, gia cầm; cải tạo ao đầm, bảo vệ môi trường, phòng ngừa dịch bệnh thủy hải sản và xử lý kịp thời bệnh đốm trắng trên tôm nước lợ.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng mạnh. Một số doanh nghiệp hoạt động hiệu quả đóng góp giá trị sản xuất lớn như: Công ty Chế biến thủy sản Thủy Hải (cụm công nghiệp Thủy Tân), Công ty TNHH Quốc tế SH (Thụy Sơn), Công ty TNHH Richbeauty Việt Nam... Nghề và làng nghề tiếp tục được duy trì phát triển với 24 làng nghề, tập trung ở một số nghề truyền thống như chế biến thủy sản, làm hương, rèn, mây tre đan, mộc sợi...

• Trên 96% hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch

Tính đến ngày 15/6, tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Thái Thụy đạt trên 96%. Trong đó, 12 xã, thị trấn có tỷ lệ đầu nối đạt 99% trở lên, 34 xã đạt tỷ lệ đầu nối từ 90 - 99%. 2 xã có tỷ lệ đầu nối thấp là Thái Hòa (đạt 84,5%), Thụy Thanh (đạt 66,1%).

Có được kết quả trên là nhờ thời gian qua huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao tỷ lệ đầu nối, sử dụng nước sạch. Thường xuyên kiểm tra, đón đốc các doanh nghiệp nước sạch hoàn thiện đầu tư hệ thống đường ống cấp nước cho nhân dân, nhất là các cụm dân cư tại vùng xóm lẻ. Đồng thời, rà soát, kiến nghị với tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước trên địa bàn huyện cho phù hợp với thực tế và điều kiện phát triển kinh tế của địa phương, thực hiện tốt công tác quản lý nước sạch theo quy định...

TRẦN TUẤN

PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Chú trọng cả về lượng và chất

(Xem trang 3)



Công nhân Xi nghiệp May Đông Hưng được tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình làm việc.

VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

Tiếp sức cho học sinh, sinh viên đến trường

(Xem trang 2)